



## เล่มที่ 1: คู่มือ

การจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติ  
เพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ

โครงการจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติ  
เพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ

เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
คณะที่ปรึกษา สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
พฤษภาคม 2553



# คำนำ



**ป** ๑ เอกสารคู่มือการจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐประกอบด้วยเอกสาร 3 เล่ม คือ เล่มที่ 1: คู่มือการจัดทำแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ เล่มที่ 2: กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐ และเล่มที่ 3: รายละเอียดเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนและประมาณการงบประมาณ เอกสารชุดนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นเครื่องมือของหน่วยงานภาครัฐที่จะดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ในการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะผู้ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืนสภาพในการอยู่ร่วมกันของทุกภาคส่วนในสังคม อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา

**ล** ๑ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานภาครัฐหรือผู้สนใจ จะได้นำคู่มือเล่มนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการ อย่างไรก็ตามหน่วยงานและผู้สนใจสามารถนำคู่มือเล่มนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพของหน่วยงาน บุคลากร และ/หรือการประสานความร่วมมือกับภายนอกหน่วยงานได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ดำเนินกิจกรรม

การมีส่วนร่วมเพียงส่วนใดหรือชั้นตอนใดเพียงชั้นตอนหนึ่ง หรือดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพียงเพื่อทำให้การดำเนินโครงการมีความครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่มีอยู่เท่านั้น ซึ่งถือเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของการมีส่วนร่วมอย่างร้ายแรง

**ท** ๑ ๒ สุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง แกนนำชาวบ้าน นักพัฒนา นักวิชาการและประชาชน ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จนที่สุดได้เป็นคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของรัฐเล่มนี้ เพื่อจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงในอนาคต

*ด้วยจิตคารวะ*

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย